



วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559

โครงการจิกพีสู่อีกห้อง

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ที่ไม่ต้องการนำรถจักรยานกลับบ้าน
สามารถนำมาบริจาคเพื่อให้นักเรียน



สนใจบริจาคจักรยานได้ที่งานรักษาความปลอดภัย
โทร. 08-5837-8215 (คุณสุวิมล)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2559

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้องเพชรบุรีปัญญาบุญคุณ “พี่ติลปากรให้น้องปัญญาบุญคุณ” ประจำปี 2559



ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และ
ผู้ที่มีความสนใจร่วมสมทบทุน
อาหารกลางวันให้น้อง ๆ โรงเรียน
เพชรบุรีปัญญาบุญคุณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

- ท่านสามารถติดต่อขอบริจาคข่าวสารอาหารแห้งหรือ
สมทบทุนได้ที่งานกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษาและ
กล่องรับบริจาคในมหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2559

ตรงกับวันวิสาขบูชา

เริ่มกิจกรรมเวลา 09.00-12.00 น.



งานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา



รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน ครั้งที่ 5

ตามที่ หน่วยพยาบาลและสุขอนามัย งานหอพักนักศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดส่งเอกสารประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม บริษัท
ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นั้น มีนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน จำนวน 9 ราย และได้นำเช็คค่าสินไหม
ทดแทนให้คุณธนพร ผันจรรย์ งานคลัง สำนักงานวิทยาลัยสารสนเทศเพชรบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร เป็นผู้อำนวยการในการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนประกันอุบัติเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ หน่วยพยาบาลและสุขอนามัย โทร.0-3259-4115 ในวัน
และเวลาราชการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pitc.su.ac.th

การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ในสถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำ

การอาบน้ำ

การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด ปิดฝักบัวในขณะที่ถูสบู่ จะใช้น้ำเพียง 30 ลิตร หากไม่ปิด จะใช้น้ำถึง 90 ลิตร

การโกนหนวด

โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้ำจากแก้วมาล้างอีกครั้ง ล้างมีดโกนหนวดโดยการจุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก

การแปรงฟัน

การใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5-1 ลิตร การปล่อยให้ไหลจากก๊อกตลอดการแปรงฟันจะใช้น้ำถึง 20-30 ลิตรต่อครั้ง



การซักผ้า

ควรส่งผ้าซักที่ร้าน เนื่องจากในบางครั้งที่น้ำน้อยสภาพน้ำจะขุ่นเหลือง ทำให้เสื้อผ้าไม่สะอาด

การล้างถ้วยชามภาชนะ

ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อนแล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำจะประหยัดเวลา ประหยัดน้ำ และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำ 9 ลิตร/นาที

